



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 หน้า 14 มูลค่าข่าว 345,690.-

สิงห์ คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม และ มศว จัดแฟชั่นโชว์ผ้าไหมสุดอลัง ผลงาน 4 ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่



คณะผู้บริหารร่วมเปิดงาน

ภายในงานมีดารานางแบบ และนายแบบแถวหน้า นำทีมโดย เนท-อนิพรณ์, โยเกิร์ต-ณัฐชานันท์ ร่วมด้วย มิเรียม ครุพรหมมาศ รองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2019 และเหล่า young model จากรายการ The Face Thailand พร้อมด้วยพระเอกดาวรุ่ง จากช่อง ONE 31 กระทิง-ขุนณรงค์ มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ สร้างสีสัน ในชุดใหม่ไทยสุดอลังการ ทั้งนี้งาน “Thailand InnoCreative Silk 2019” มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานชุดแฟชั่นเครื่องแต่งกายและ นวัตกรรมผ้าไหมไทย โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 กันยายน 2562 นี้ เวลา 10.00-21.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณลาน A ชั้น G สิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่



ดีไซเนอร์และเหล่านายแบบ



มิเรียม ครุพรหมมาศ



ปริม เดอะเฟส ซีซั่น 3



กระทิง-ขุนณรงค์

สิงห์ คอมเพล็กซ์ (SIGNHA COMPLEX) โดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมหม่อนไหม และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน Thailand InnoCreative Silk 2019 นำเสนอแฟชั่นจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ใหม่ไทย โดย 4 ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ ภายใต้แนวความคิดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เพื่อสืบสานและต่อยอดงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน

โอฟาร วัลย์อุตมวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก และการพาณิชย์ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ กล่าวว่า “ในนามของ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ กรมหม่อนไหม และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้เกียรติร่วมงานนี้ เช่นนี้มาจัดที่ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมงานคงจะมีความรู้สึกไม่ต่างจากผม คือรู้สึกภาคภูมิใจในฐานะคนไทย ที่ได้เห็นนักออกแบบรุ่นใหม่ หรือคนรุ่นใหม่ มาร่วมสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

ไทย รวมถึงการนำนวัตกรรมมาต่อยอดให้ผ้าไหมไทยของเราซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจและมีโอกาสพัฒนาได้อีกไกล วันนี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ นี้ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในวงกว้าง และผมขอเน้นย้ำว่า สิ่งที คอมเพล็กซ์ มีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป”

งาน “Thailand InnoCreative Silk 2019” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลงานทางนวัตกรรมและการสร้างสรรค์แฟชั่น ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ด้วยการจัดแสดงแฟชั่นจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ไหมไทย ได้แก่ การพัฒนาผ้าไหมสวมใส่สบาย CoolMode Thai silk และการพัฒนาผ้าบาติกไหมไทยภาคได้นำเสนอผ่านผลงานของ 4 นักออกแบบรุ่นใหม่ ประกอบไปด้วย ชนะพล เล็กประเสริฐ, สวรรยา จอมเทพมาลา, อภิญญานันท์ จงรักดี และ ศุภชัย คำตัน โดยเป็นการสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่มีเวทีในการนำเสนอผลงาน กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นผ้าไหมไทยแนวประยุกต์จากภูมิปัญญาของไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกด้วย

ดร.สมภพ จงรวยทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า “กรมหม่อนไหม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหมอย่างครบวงจร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอผลงานแฟชั่นที่เกิดจากการนำงานวิจัยค้นคว้าร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นไหมไทยให้ร่วมสมัย ยกกระดับ

ผ้าไหมไทยให้ เป็นสินค้าคุณภาพสู่ตลาดโลก โดยการนำนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผ้าไหมไทยให้มีรูปแบบ ลวดลาย และคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการสวมใส่ เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย อีกทั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย อันจะส่งผลดีให้เกิดการตระหนักถึงงานที่เกี่ยวข้องกับด้านหม่อนไหม และสืบทอดภูมิปัญญาในด้านนี้ต่อไปให้ สู่ภาย”

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเสริมว่า “วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัท สิ่งที เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและนำเสนอผลงานนวัตกรรมและการสร้างสรรค์แฟชั่นผ้าไหมไทยสู่ประชาชน อีกทั้งโครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืน ต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากกรมหม่อนไหม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านหม่อนไหม เทคโนโลยีการผลิตผ้าไหมไทยรูปแบบใหม่ แนวคิดใหม่ ให้กับนิสิตและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการวิจัยต่อยอดและพัฒนาผ้าไหมของไทยต่อไป โดยไฮไลต์ในงาน Thailand InnoCreative Silk 2019 คือแฟชั่นโชว์ผลงานจากงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์จากโครงการพัฒนาผ้าไหมสวมใส่สบายและง่ายต่อการดูแล CoolMode Thai Silk และโครงการวิจัยและพัฒนาลวดลายผ้าบาติกไหมไทยภาคใต้ คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่เกิดจากการวิจัยร่วมกันระหว่างกรมหม่อนไหมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Community Commerce”